



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

.....

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหินได้ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๐- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยทำการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ สำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๘๘ แห่งประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ เทศบาล รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓๖ พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศการขึ้น บัญชีและยกเลิบบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงาน ประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. เทศบาลจะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับ การแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป ไม่ก่อนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีมติเห็นชอบ

๒. บัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

๓. ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกกรายใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้ แจ้งขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้รับ การคัดเลือก

๔. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ แต่อยู่ระหว่างหรือ ก.ท. จะได้ รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการเมื่อได้รับแจ้งผลการตอบข้อหารือของ ก.ท. ว่ามีคุณสมบัติ ครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีมติเห็นชอบ

/๕.การสอบคัดเลือก...

๕. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว หรือ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้วก็ตามเทศบาลจะรายงานคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนั้นๆให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.ท.กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายดุสิต สุดชา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ)  
ลงวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

๑. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ

เลข ประจำตัว	ชื่อผู้สมัครสอบ	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน(๓๐๐ คะแนน)			รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ลำดับที่
			ภาค ก.	ภาค ข.	ภาค ค.			
๐๐๑	นายคมสัน จันโทภาส	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ทต.หนองหิน	๘๘	๗๔	๙๐.๘๓	๒๕๒.๘๓	๘๔.๒๗	๑

(นายดุสิต สุดชา)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน